

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ ๔๗๗/๕๗-๕๙  
วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๘  
ประธาน : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.

ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยงาน
รมว.พม.	๑. จากการรายงานข่าว/กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขอให้หน่วยงานให้ความช่วยเหลือตามบทบาทภารกิจ	ทุกหน่วยงาน
	<p>๒. ภารกิจและการขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป</p> <p>๒.๑ วันอังคารที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. ลงพื้นที่สำรวจและประชาสัมพันธ์การปรับปรุงพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ณ สวนลุมพินี</p> <p>๒.๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. รัฐบาลจะแถลงผลงานรอบ ๒ ปี ซึ่งเชิญ รมว.พม. ปพม. และรอง ปพม. เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ ขอให้ปรับเวลาการประชุม ศปก.พม. ในช่วงเช้าให้เป็นไปตามความเหมาะสม</p> <p>๒.๓ การส่งเสริมอาชีพคนพิการ ขอให้เน้นที่การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การตลาด และการเป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมอาชีพ / โรงงานผลิตน้ำดื่มเน้นให้ได้มาตรฐานการผลิต มาตรฐานโรงงาน อาจศึกษาต้นแบบโรงงานของญี่ปุ่น</p> <p>๒.๔ กิจกรรม “ปันฝัน ธิญบุรีโมเดล” ภายใต้โครงการธิญบุรีโมเดล จัดทำกระเป๋า Bag Again เป็นกิจกรรมอาชีพบำบัด ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้รับบริการของ พม. และรายได้บางส่วนนำเข้า “กองทุนเพื่อพัฒนาคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน” ขอให้สรุปรายงานผลการผลิต การจำหน่าย และพิจารณาเพื่อเสนอ ครม. ต่อไป</p> <p>๒.๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความร่วมมือแลกเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานและนักการศึกษาสังคมสงเคราะห์อาเซียน ซึ่งริเริ่มจัดเป็นครั้งแรกโดยประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมจากประเทศกัมพูชา เมียนมา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศไทย จำนวน ๖๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซนทารา วอเตอร์เกต พาวเลียเลียน กรุงเทพฯ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานและนักการศึกษาฯ จะได้รับความรู้เชิงวิชาการ การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทยทั้งในส่วนของรัฐและเอกชน วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทย การลงไปเรียนรู้การทำงานจริงของ พม. ในหน่วยงานในสังกัด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น</p> <p>ทั้งนี้ ในวันที่ ๑๓ กย. ๒๕๕๙ ผู้เข้าประชุมได้ขอคารวะท่านปลัด พม. และเยี่ยมชมกระทรวง ทั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของประเทศสมาชิกอาเซียนจัดโครงการในลักษณะนี้เป็นประจำทุกปี ขอให้ พม. ให้การต้อนรับ จัดเตรียมข้อมูลทางวิชาการ และสถานที่เยี่ยมชม เช่น ศูนย์ปฏิบัติการฯ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม และก่อนเดินทางกลับอาจมีการจัด Happy Hour เพื่อให้เกิดความประทับใจ เป็นแบบอย่างกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป</p> <p style="text-align: right;">หนังสือด่วนที่สุด ที่ พม ๐๑๐๑/ว ๔๘๒๗ ลว. ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๙</p>	<p>พก.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>พก.</p> <p>พส.</p> <p>ทุกหน่วยงาน/ พส./ศปก.พม./ ศูนย์ช่วยเหลือ สังคม</p>



(นางสาวลักขมีชาติพุทธิพงศ์)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

๑๓ ก.ย. ๒๕๕๙



(นางสาวแรมรุ่ง สุพรรณเสนี)

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

๑๓ ก.ย. ๒๕๕๙